



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ทูลเกล้าฯ ถวายนโยบายกัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, newtv, sondhitalk, news1live, pptv, mcot, plewseengern, nationtv, workpointtoday, INN)

- นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พณ. ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนโยบายกัญชาเสรีว่า พรรคสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์ แต่ไม่สนับสนุนเรื่องกัญชาเสรี ฉะนั้นพรรคจะใช้หลักนี้ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เพื่อเห็นว่ากัญชาเสรีจะสร้างปัญหาให้กับประเทศในอนาคตระยะยาว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีนายจรินทร์ประกาศจุดยืนหนุนแค่กัญชาทางการแพทย์ ไม่เอากัญชาเสรีว่า หากตอบเช่นนี้แปลว่าสนับสนุน เนื่องจากได้เสนอกฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์ ไม่ได้ส่งเสริมใช้สันหนทางการหรือมวนเป็นบุหรี่ยาสูบ วันนี้กัญชาถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ หากไม่มีประโยชน์กรรมการคงไม่บรรจุ ประชาชนใช้ได้ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ทางกรมการแพทย์ก็แถลงแล้วว่าถูกบรรจุในร่าง พ.ร.บ.กัญชา

ประกาศ สธ. กำหนดกัญชา-กัญชงในอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก., ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., hfocus, ch7, newslive1, thebangkokinsight, newtv, mcot)

- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่า ล่าสุด สธ.ได้ออกประกาศ ภายใต้อำนาจ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา/กัญชง 3 ฉบับ เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม โดยที่ผู้บริโภคมียังคงปลอดภัย อีกทั้งประกาศฉบับเก่าเมื่อนำไปใช้จริง พบปัญหาติดขัดในการผลิต ได้แก่ 1.ประกาศ สธ. ฉบับที่ 437 พ.ศ.2565 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง (ฉบับที่ 2) 2.ประกาศ สธ. ฉบับที่ 438 พ.ศ.2565 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชา/กัญชง (ฉบับที่ 2) 3.ประกาศ สธ. ฉบับที่ 439 พ.ศ.2565 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบินอยด์เป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2) ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง/กัญชง ศึกษารายละเอียดข้อกำหนดได้ที่ https://food.fda.moph.go.th/law/announ_moph401-450.php

ประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, mcot, thejournalistclub, thebangkokinsight, thailandplus)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ม.44 ให้อำนาจ รมว.สธ. ประกาศให้สมุนไพรเป็นสมุนไพรควบคุมได้ ซึ่ง รมว.สธ. ได้ประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมไว้แล้ว ลว. 16 มิ.ย.65 และตาม ม.46 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดศึกษาวิจัย ส่งออกหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต สำหรับการขออนุญาตใช้สมุนไพรควบคุมมี 3 ลักษณะ คือ 1) วิจัย 2) จำหน่าย/แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 3) ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า โดยในเขต กทม. ต้องขออนุญาตที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่วน ตจว. ขออนุญาตจาก สสจ.ในพื้นที่





โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ความร่วมมือด้านการพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, pptvhd36, INN, newtv, hfocus, thaigov, thailandplus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. รัฐมนตรี พร้อมคณะผู้แทน สธ.ไทย ร่วมพิธีแสดงสัตยาบันกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ (IVI) "Thailand-IVI Ratification Ceremony" ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และร่วมพิธีเปิด World Bio Summit 2022 ซึ่งมีผู้นำระดับโลกด้านวัคซีน ร่วมหารือเกี่ยวกับ "อนาคตของวัคซีนและชีวอนามัย" จากประสบการณ์และบทเรียนที่เรียนรู้จากการระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมเสนอวิธีการเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อโรคติดเชื้อในอนาคต โดยนายอนุทินได้นำเสนอบทเรียนการระบาดใหญ่ คือ ไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย และต้องเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามต่อสุขภาพในอนาคต ซึ่งการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค ยา และวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ต้องได้รับความร่วมมืออย่างมากจากนานาชาติ รวมทั้งได้หาหรือทวิภาคี และการ MOU ระหว่าง สธ. ไทยและเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข เน้นความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพดิจิทัล และการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นรากฐานของระบบสุขภาพ</p> <p>2. ไทยส่งมอบวัคซีนให้เมียนมา สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยได้ส่งมอบวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ฟาสีสัม สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี จำนวน 100,000 โดส พร้อมอุปกรณ์ฉีดวัคซีน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ให้กับประเทศเมียนมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการรับมือกับการระบาดโควิด 19</p> <p>3. แนะนำวัคซีนเข็มกระตุ้น สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ล่าสุดมีงานวิจัย 2 ชิ้น จากสหรัฐอเมริกา นำเสนอผลการศึกษาพบว่า วัคซีนชนิด Bivalent หลังจากฉีดเป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 4) แล้ว เพิ่มแอนติบอดีต่อไวรัสสายพันธุ์ BA.5 ในเลือดได้ในระดับที่ไม่ต่างจากการใช้วัคซีนดั้งเดิม และมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านคิดว่าอาจจำเป็นต้องฉีด Bivalent vaccine เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2 จึงจะเห็นการตอบสนองที่จำเพาะต่อ BA.5 มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องมีการศึกษาต่อไปอีกระยะ ในระหว่างนี้ การฉีดวัคซีนเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นถือว่ามีความสำคัญสำหรับทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</p>	
<p>ตรวจเข้มป้องกัน "อีโบล่า" สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, TNN, newtv, news1live, sondhitalk, workpointtoday)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการตรวจสอบข่าวพบว่า WHO ยังไม่ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ แต่ปกติจะมีการประเมินสถานการณ์ระบาดเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ก.ย. 2565 กรม.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เนื่องจากโรคอีโบล่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากยูกันดาทุกราย จะต้องได้รับการคัดกรองสุขภาพ และลงทะเบียน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนเข้าประเทศไทย</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, อปท.นิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, อินโฟเควสท์, news1live, sondhitalk, moneyandbanking, mono 29, ejan, plewseengern, ch7, thereporters, topnews, mcot)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ได้รับรายงานจากกรม คร. ถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในประเทศในทวีปแอฟริกา แต่ สธ.ของไทยไม่ประมาท โดยตั้งแต่เดือน ก.ย. 65 เป็นต้นมา ได้ยกระดับมาตรการป้องกันที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ</p> <p>สถานการณ์การระบาด สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- ก.สาธารณสุขของยูกันดา แถลงเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบล่าเพิ่มขึ้น 9 ราย ในกรุงกัมปาลา เมืองหลวงของยูกันดา ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในเมืองหลวงเพิ่มเป็น 14 รายภายในเวลาเพียง 2 วัน ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศอยู่ที่ 90 ราย และเสียชีวิต 28 ราย ซึ่งสวนทางกับจำนวนตัวเลขตามรายงานของ WHO ที่ระบุเมื่อ 19 ต.ค. 65 ว่า ไวรัสอีโบล่าได้คร่าชีวิตชาวยูกันดาไป 44 รายทั่วประเทศ นับตั้งแต่รายงานพบการระบาดของไวรัสในช่วงปลายเดือนก.ย. 65</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต. สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- การถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ รพ.สต.จากมือ สธ.ไปอยู่ภายใต้ขายคา อบจ. ตามแผนกระจายอำนาจ นับเป็นหลักการที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการให้บริการปชช. เนื่องจากอปท.นั้นอยู่ใกล้ชิดปชช. รับรู้ปัญหาและความต้องการดี ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ อปท.ที่จะต้องทำให้การถ่ายโอนราบรื่น แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อ ความพร้อมในการให้บริการ หากจะมีขึ้นแรกอย่างน้อยที่สุดไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิม และก้าวต่อไปต้องยกระดับการเข้าถึง และการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การถ่ายโอนมิใช่เพียงแต่เป็นรูปแบบการเปลี่ยนสังกัด หากแต่ยังมีคุณภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แต่งตั้งรองปลัดสธ. และ คกก.องค์การเภสัชกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, nation, workpointtoday, hfocus, news1live, INN)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคกก.องค์การเภสัชกรรม แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1.นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการแทน นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 2.นายวินัย วนานุกุล เป็นกรรมการแทน นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 3.น.ส.จรัสพร เฉลิมเตียรณ เป็นกรรมการแทน น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะภุชฌ์กุล 4.นางพรอนงค์ บุชรา ตระกูล เป็นกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง</p>	
<p>เยียวยาผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม. ถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ว่า ได้เร่งรัดให้มีการจ่ายเยียวยาประชาชนในสิ่งที่ทำได้เร็ว เพราะเข้าใจว่าเดือดร้อนจำนวนมาก ส่วนการดูแลพิเศษเพิ่มเติมทาง มท. จะเสนอเรื่องเพื่อเบิกจ่าย ส่วนเรื่องเกษตรกรจะช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ขณะที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เสนอหลักเกณฑ์เยียวยาเสนอให้เพิ่มเป็น 6,000-7,000 บาท จากเดิม 5,000 บาท ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า อะไรจ่ายได้ให้จ่ายไปก่อน อย่างเงินเยียวยา 5,000 บาท มีการเตรียมงบกลางเอาไว้ 2 พันล้านบาทแล้ว ถ้าจะเพิ่มเติมอะไรค่อยหารือในภายหลัง</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า มาตรการต่าง ๆ จะมีการพิจารณาอย่างเร็วภายในสัปดาห์หน้า โดยนายฯ ยังพูดถึง ผู้ที่ยังติดค้างในที่อยู่อาศัยหากมีความจำเป็นก็ต้องอพยพออกมาและให้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น</p> <p>- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. เสนอว่าการเยียวยายังไม่เพียงพอต่อความเสียหาย จึงอยากให้ทหาร ตำรวจ และนักเรียนอาชีวะเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ เสนอให้รัฐมีมาตรการอื่น ๆ พิจารณาตามความหนักเบาของแต่ละพื้นที่ เรื่องการเยียวยาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่ขณะนี้อยากให้ช่วยค่าครองชีพก่อน</p>	
<p>การบริจาคเงิน 30 บาทรักษาทุกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, nationonline, สยามรัฐ, ข่าวสด)</p> <p>-จากกรณีที่นายคุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย แสดงความเห็นเชิงผิดหวังกับนโยบายของสส.ปมบริจาค 30 บาท ใช้หาเสียงทางการเมือง ที่เน้นการรักษาโรคมกกว่าการป้องกันโรค เพิ่มงานหมอ-ผลาญงบ จนต้องว่ายน้ำบริจาค</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว. สธ. ให้สัมภาษณ์ ว่า โครงการ 30 บาทในวันนั้นกับในวันนี้ บริบทแตกต่างกัน มีการพัฒนาให้ครอบคลุมการรักษาโรคมกขึ้น ขณะที่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สธ.และหน่วยงานสุขภาพ ทำมาตลอด อย่างไรก็ตาม เรื่องการบริจาคไม่ว่าจะรูปแบบใด เป็นเหมือนน้ำใจของประชาชน แต่ไม่ได้หมายความว่า ขาดแคลนหรือบริหารทรัพยากรไม่ได้ หากระบบ 30 บาทยังไม่พอ จะสามารถนำมารักษาทุกโรคเพิ่มขึ้นทุกปีได้หรือ</p> <p>-ด้าน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. กล่าวว่า สธ. มีการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลตนเอง มั่นใจว่าประชาชนมีความตระหนักรู้ แม้มิสิทธิ์บัตรทองกรณีเจ็บป่วย แต่เชื่อว่าไม่มีใครต้องการเป็นคนป่วย การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามกรอบ ส่วนการบริจาคเป็นจิตศรัทธาของประชาชน โดยสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพของประชาชนดีขึ้นชัดเจน ต้องดูที่อัตราค่าใช้จ่าย ดังนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าว กระทบกระเทือนใจแก่คนทำงาน ประเด็นแรกเราไม่ได้รับใช้การเมืองจนหลงลืมพันธกิจ จนกระทบสุขภาพประชาชน กลับกัน สธ. ทำงานตามนโยบายของฝ่ายการเมืองอย่างมีสติ รอบคอบ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ปัจจุบันนี้ความมั่นคงด้านสุขภาพของไทยติดอันดับ 1 ใน 10 จากการจัดอันดับระดับนานาชาติมาโดยตลอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร และนพ.ณัฐ ศิริรัตน์บุญจรรยา ในฐานะผู้แทนสมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.) รวมทั้ง น.ส.สุวิมล นัมมิศรีสรณ์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม Nurses Connect ร่วมให้ข้อมูล กรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ถึง “โตโน่ ภาคิน” ว่าย่น้ำข้ามโขงระดมหาเงินบริจาคช่วยเหลือ รพ.นครพนม และรพ.แขวงคำม่วน ของสปป.ลาว ว่า เรื่องการบริจาคทุกอย่างต้องไปด้วยกัน หากบริจาคเงิน บริจาคเครื่องมือ แต่ไม่มีบุคลากรเพียงพอในการมาดำเนินการก็ไม่ก่อประโยชน์อย่างถึงที่สุด ดังนั้น รัฐบาลต้องเข้ามามีส่วนในการจัดระบบสาธารณสุขให้ดี เพราะทุกวันนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอกับภาระงานที่มากขึ้นและการกระจายตัวที่ยังเป็นปัญหาแก้ไม่ตก</p>	
<p>กรมอนามัย แนะนำทำความสะอาด 7 จุดซ่อน ลดการสะสมฝุ่นในบ้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ผจก., ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, mcot, Chiangmainews, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาอัยเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้อาจทำให้พื้นที่ กทม.และปริมณฑล และบางจังหวัดในภาคอีสาน ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูงอยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ การป้องกันและลดการเพิ่มฝุ่น PM2.5 จึงควรเริ่มตั้งแต่ภายในบ้าน ด้วยการทำความสะอาดเพื่อลดแหล่งสะสมฝุ่น ได้แก่ 1) เครื่องปรับอากาศ 2) ผ้า màn 3) หลังกู้เสื้อผ้า 4) มุ้งลวด 5) ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 6) พรม และ 7) พัดลม โดยขณะทำความสะอาด ควรสวมถุงมือ สวมหน้ากากปิดจมูกและปากทุกครั้ง สำหรับศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝุ่น PM2.5 ควรจัดทำห้องปลอดฝุ่น</p>	
<p>โรคติกส์</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, thaipbs, ch7, sondhitalk, mono29, tnn, workpointtoday, thebangkokinsight, mcot)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคติกส์ เป็นโรคในกลุ่มการเคลื่อนไหวผิดปกติ มักพบในเด็กวัยเรียน (5-7 ปี) โดยมีการเคลื่อนไหวซ้ำรูปแบบเดิมที่ไม่มีจุดประสงค์ เช่น กระพริบตา ยกคิ้ว แสยะยิ้ม พยักหน้า ยกไหล่ กระโดด หรือมีอาการกระตุกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ควบคุมไม่ได้ ส่วนมากผู้ป่วยมักมีความรู้สึกภายในบางอย่างนำมาก่อนที่จะเกิดอาการเคลื่อนไหว และเมื่อเคลื่อนไหวแล้วจะทำให้ความรู้สึกนั้นหายไปเหมือนได้รับการปลดปล่อย หากพยายามบังคับไม่เคลื่อนไหวจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยสามารถที่จะอดกลั้นต่อความต้องการที่จะเคลื่อนไหวผิดปกติได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคติกส์ แต่โรคนี้อาจทำให้ผู้ป่วยเสียบุคลิก ขาดความมั่นใจ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจเกิดความผิดปกติอื่นตามมา จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง</p>	
<p>โดนัทหมดอายุ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, มติชน, news1live, newtv)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีโซเซียลมีเดียมีการโพสต์ข้อความและรูปภาพเรื่องสั่งซื้อโดนัทจากห้างดังผ่านแอปพลิเคชัน แต่กลับได้รับของหมดอายุที่แปะป้ายราคาใหม่ที่แพงขึ้น ว่า ออย.ได้พยายามประสานไปยังผู้โพสต์ข้อมูลแล้วเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ อย่างไรก็ตาม ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 การจำหน่ายอาหารที่หมดอายุยังไม่ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร ถ้ามีข้อเท็จจริงว่าเกิดที่ห้างใด สาขาใด สิ่งที่ทำได้อคือ เข้าไปเก็บตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพว่าสามารถรับประทานได้หรือไม่ เพราะในเชิงเทคนิคเรื่องอาหารจะเป็นค่าโดยประมาณการของผู้ผลิต ซึ่งไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน แต่หากอาหารเน่าเสียก่อนหมดอายุผิดแน่ ทั้งนี้ ออย.ได้มีการปรับปรุง พ.ร.บ.อาหารฯ ฉบับใหม่ ขณะนี้อยู่ในชั้นกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรแปรญัตติรายมาตรา ซึ่งระบุว่า ถ้าผู้ใดขายอาหารหมดอายุจะมีความผิดแน่นอน ซึ่งจะครอบคลุมอาหารแปรรูปทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ออย. ส่วนการติดป้ายราคาเพิ่มต้องใช้กฎหมาย สคบ.</p>	
<p>เค ร้อยล้าน</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, เนชั่น, ข่าวสด, ผจก., มติชน, thestandard)</p> <p>- พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. สั่งนครบาลเร่งทำสำนวนคดี "เค ร้อยล้าน" พร้อมนำผลตรวจทางจิตเวชส่งศาลพิจารณาเป็นโรคจิตหรือวิกลจริตดูแลตัวเองได้หรือไม่ ได้สั่งการไปที่ บข.น. ให้เร่งดำเนินการผลตรวจของแพทย์ เพื่อนำสำนวนขึ้นสู่ผู้พิพากษา ศาลพิจารณา หากจำเป็นต้องประสานกับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องรีบดำเนินการ หากศาลมีความเห็นให้ญาติเอาไปดูแลเองแต่ออกมาก่อเหตุต่อคนอื่นจะเข้าข่ายปล่อยปละละเลย ด้านรองโฆษก อสส. ขอให้สาธารณสุข-ภาครัฐใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิตมาแก้ไขปัญหาคนวิกลจริต</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุรีไฟฟ้า กลุ่มลาขาดควินยาสูบ ตอบได้กรณีเครือข่ายแพทย์ด้านยาสูบ วิจารณ์รายงานผลการศึกษาศึกษาเรื่องยาสูบและบุรีไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จัดทำโดย กมธ. พานิชย์ สภาผู้แทนราษฎร ว่ามีจุดอ่อน ขาดความน่าเชื่อถือ ว่า ผลรายงานที่ออกมาคงไม่ถูกใจกลุ่มที่คัดค้านจึงโจมตีรายงานดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาล พรรคการเมืองทุกพรรค หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น กมธ.สธ. กรมสรรพสามิต ก.การคลัง ก.ดีอีเอส พิจารณารายงานของ กมธ.พานิชย์ เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การยกเลิกการแบนบุรีไฟฟ้า โดยคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ แต่ไม่ตัดสิทธิของคนไทยอีกเกือบ 10 ล้านคนที่ยังจะสูบบุหรี่ต่อไป ให้สามารถเข้าถึงบุรีไฟฟ้าได้อย่างประเทศอื่นๆ ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสมมากกว่าการแบน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สรุปร้องทุกข์ ผ่าน 1111</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, อินโฟเควสท์, ผู้จัดการ, มติชน, isranews, thebangkokinsight, ch7, thaipbs, newtv workpointtoday, thestandard, thejournalistclub, mcot)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว ว่า กรม. รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.65 โดยได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นของปชช.ผ่านช่องทางร้องทุกข์ 1111 รวมทั้งสิ้น 16,742 เรื่อง ทั้งนี้ ส่วนราชการที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สตช. 1,255 เรื่อง ก.การคลัง 538 เรื่อง ก.สาธารณสุข 484 เรื่อง ก.มหาดไทย 443 เรื่อง และก.แรงงาน 391 เรื่อง สำหรับประเด็นเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ เรื่องเสียงรบกวน และสิ้นสະຫິອນ, เรื่องไฟฟ้า, เรื่องโทรศัพท์ เช่น ขอให้ปรับปรุงหมายเลขสายด่วน 1422 ของกรม คร., เรื่องการรักษาพยาบาล เช่น ขอให้มีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะระลอกของสายพันธุ์โอไมครอน BA. 4 และ BA. 5 และขอให้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งขอให้พิจารณาการอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยความปลอดภัยและไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของปชช., เรื่องทรัพย์สิน, เรื่องถนน, เรื่องน้ำประปา, เรื่องการเมือง, เรื่องหนี้สินในระบบ และประเด็นเกี่ยวกับร่างกาย ชื่อเสียง และเสรีภาพ</p>	
<p>ยาบำบัดบาดหนัก</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>-พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 บังคับใช้กำหนดให้ผู้มียาเสพติดไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ เช่น ยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด เป็นผู้เสพเท่ากับผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการรักษาบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องเหมาะสมแทนการลงโทษทางอาญา ดังนั้นทำให้ผู้เสพถูกแยกออกจากเรือนจำจำนวนมาก ปัญหา คือ สถานที่บำบัดมีน้อยไม่เพียงพอรองรับจำนวนผู้เสพที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องปล่อยกลับไปบำบัดที่บ้าน เป็นการคุมความประพฤติแบบรายงานตัวเป็นช่วงๆ กลายเป็นผลึกผู้เสพยาออกจากเรือนจำกลับไม่มีที่บำบัด ทำให้เลิกยาไม่ได้วนเวียนอยู่กับยาเสพติดเช่นเดิม ถ้าต้องการแก้ปัญหายาเสพติด ภาครัฐต้องจัดการปัญหาสถานบำบัดผู้เสพยาให้เพียงพอจริง แม้ว่าสิ่งนั้นลงทุนเสียงบประมาณไปอาจจะได้ผลไม่ตรงตามเป้า ด้านผู้ค้ายาเสพติดมักไม่กลัวการติดคุกแต่กลัวถูกยึดทรัพย์ ถ้านำมาตรการนี้มาใช้ควบคุมการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด จะช่วยยับยั้งคนคิดหันมาสร้างรายได้ด้วยการขายยาแน่นอน</p>	
<p>ค้าน พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กท. เรียกแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเข้าหารือเพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่พรรคก้าวไกลเสนอที่จะมีการพิจารณาวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 2 พ.ย.65 ได้ข้อสรุปไม่ต้องการให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภา เนื่องจากกังวลว่าจะไม่มีมาตรการรองรับความปลอดภัย จะมีปัญหาเรื่องการต้มสุราเถื่อนและการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ แตกต่างจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่ผลิตถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานสูงและรับผิดชอบต่อคุณภาพได้ นอกจากนี้จะมีการขายสุราเถื่อนเหมือนกับกัญชาเสรีที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่</p>	
<p>จัดตั้งศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วน เร่งรัด อปท. มากกว่า 3,399 แห่ง ใน 59 จังหวัด เร่งจัดตั้งและขึ้นทะเบียนให้สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และรพ.สต. ทั้งในสังกัด สธ. และ อปท. ให้เป็น “ศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติด” ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ให้เสร็จภายในวันที่ 25 ต.ค.นี้ เป็นไปตามมติกกก.บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยใช้บุคลากรและงบประมาณของหน่วยงานข้างต้น คาดในไตรมาสที่ 1 หลังจัดตั้งครอบคลุมทุกตำบล รพ.สต.จะเร่ง เปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 36 แห่ง จาก 76 จังหวัดก่อนจะครบ 100% ทุกจังหวัดในไตรมาสสุดท้าย รพ.สต.คาดการณ์ จะเปิดกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ให้ครบ 775 แห่ง จากปัจจุบันมีแล้วกว่า 348 แห่ง</p>	